

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนงานดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

เทศบาลตำบลเพชรบูรณ์

แผนปฏิบัติการ ปี ๒๒ การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี และศิลปวัฒนธรรม

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๓														
						ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย			
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การศึกษา	๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสมัญญาคณา ๑. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากงบอุดหนุนการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสมัญญาคณา จำนวน ๕๗๘,๐๐๐ บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ประกอบไปด้วย ๑. ค่าจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒. ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)สำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ ๒ - ๕ ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ ๓ - ๕ ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๕๗๘,๐๐๐	ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก วัดสมัญญาคณา	กอง การศึกษา															
		๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโหลกหล้า ๒. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากงบอุดหนุนการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโหลกหล้า	๕๗๘,๐๐๐	ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	กอง การศึกษา															

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๗													
						ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย		
๒	ประเภทอาหารเสริม (นม)	<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กนักเรียนของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลตำบลเพชรบูรณ์ และสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต ๑ ประกอบด้วย</p> <p>สถานศึกษา สังกัดเทศบาลตำบลเพชรบูรณ์ ได้แก่</p> <p>๑) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสมยศคงคา</p> <p>๒) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโนลกทหล่า</p> <p>สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ ได้แก่</p> <p>๑) โรงเรียนวัดสมยศคงคา</p> <p>๒) โรงเรียนบ้านศรีรัตน</p> <p>๓) โรงเรียนบ้านโนลกทหล่า</p>	๑,๒๗๑,๐๐๐	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเพชรบูรณ์	กองการศึกษา														

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๖														
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๓	โครงการป้องกันยาเสพติดในโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลเพชรพะงัน (กองการศึกษา)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดโครงการป้องกันยาเสพติดในโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลเพชรพะงัน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดสถานที่เวทีการแสดง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าวัสดุต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องจ่ายเพื่อการดำเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์	๑๐๐,๐๐๐	เทศบาลตำบลเพชรพะงัน	กองการศึกษา															
๔	โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม (โรงเรียนบ้านโกลกหล้า)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนงบประมาณดำเนินการโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ โรงเรียนบ้านโกลกหล้า ภายใต้วัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เป็นคนดีมีความรู้ เป็นชาวพุทธที่ดีมีทักษะชีวิต มีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันสื่อและสิ่งไม่พึงประสงค์ เน้นให้ผู้เรียนเติบโตไปไกล มีวินัย ซื่อสัตย์รับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ และการปลูกฝังจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ	๒๐,๐๐๐	เทศบาลตำบลเพชรพะงัน	กองการศึกษา															
๕	โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม (โรงเรียนบ้านศรีชุม)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนงบประมาณดำเนินการโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ โรงเรียนบ้านศรีชุม ภายใต้วัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เป็นคนดีมีความรู้ เป็นชาวพุทธที่ดีมีทักษะชีวิต มีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันสื่อและสิ่งไม่พึงประสงค์ เน้นให้ผู้เรียนเติบโตไปไกล มีวินัย	๒๐,๐๐๐	เทศบาลตำบลเพชรพะงัน	กองการศึกษา															

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๖					พ.ศ.๒๕๖๗								
						ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	เม.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย		
๘	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ (กองการศึกษา)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ เช่น ค่าจ้าง เหมืองจัดสถานที่ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าของขวัญของ รางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจ้างเหมืองบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นต้องจ่ายเพื่อให้เกิดการดำเนินงาน โครงการบรรลุวัตถุประสงค์	๕๐,๐๐๐	เทศบาล ตำบลเพชร พะเนิน	กอง การศึกษา				↕										
รวม			๒,๖๘๗,๐๐๐																

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เทศบาลตำบลเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาความสามารถศึกษา กีฬา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี และศิลปวัฒนธรรม
แผนงาน การศึกษาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่	หน่วยงานรับผิดชอบของพื้นที่	พ.ศ.๒๕๖๗												
						พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	
๑	โครงการจัดงานรัฐพิธี พิธีทำบุญครบรอบ ๖๖ ปี กิจการกรมการศึกษานานาชาติและ กิจการกรมอินเือนองมาจากพระราชดำริ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานรัฐพิธี พิธีทางศาสนา กิจกรรมพิธีทำบุญครบรอบ ๖๖ ปี กิจการกรมการศึกษานานาชาติและ กิจการกรมอินเือนองมาจากพระราชดำริ เช่น ค่ารับรอง ค่าพิธีการทางศาสนา ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นต่อจ่ายเพื่อให้เกิดการดำเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์	๕๐,๐๐๐	ต.เกาะพะงัน	รับผิดชอบของพื้นที่ สำนักปลัด													
						ตามที่กำหนดในปฏิทินประจำปี และงานราชพิธีที่รัฐบาลประกาศกำหนด												
๒	โครงการประเมินชี้กพระชะทางทะเล (กองการศึกษา)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประเมินชี้กพระชะทางทะเล โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้างจัดขบวนแห่ ค่าตกแต่งเรือพระ เงินค่าตอบแทนค่าลากจูงเรือ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าปัจจัยไทยทาน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าวัสดุต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ	๒๐๐,๐๐๐	ต.เกาะพะงัน	กองการศึกษา													

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๖												
						ท.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	
๒	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดที่ได้แสดงความต้องการโดยการขอขึ้นทะเบียน เพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว โดยคนพิการมีอายุ ๑๘ ปีขึ้นไป ได้รับเบี้ยความพิการคนละ ๘๐๐ บาทต่อเดือน (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗) และคนพิการที่อายุน้อยกว่า ๑๘ ปี คนละ ๑,๐๐๐ บาทต่อเดือน (ตามมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓) ใช้ฐานข้อมูลจำนวนคนพิการตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ	๘๘๘,๐๐๐	เทศบาล ตำบล เพชรพระเงิน	สำนักงานปลัด	ท.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพื่อรองรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ให้แก่ ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ยากจนหรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพคนละ ๕๐๐ บาทต่อเดือน ครบทั้ง ๑๒ เดือน	๗๒,๐๐๐	เทศบาล ตำบล เพชรพระเงิน	สำนักงานปลัด													
รวม	๓		๘๖๐,๐๐๐															

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เทศบาลตำบลเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาตำบลเศรษฐกิจและสังคม

แผนงาน แผน ๒ การพัฒนาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๗														
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๑	โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดภัยด้วยเช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นเพื่อการดำเนินงานบรรเทาสาธารณภัย ประสงค์	๑๕๐,๐๐๐	ในเขตพื้นที่ ทต.เพชรบูรณ์	สำนักปลัด															
๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางบกและทางน้ำช่วงเทศกาลปีใหม่ เช่น ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต่อจ่ายเพื่อการดำเนินงานบรรเทาสาธารณภัย ประสงค์	๑๐,๐๐๐	ในเขตพื้นที่ ทต.เพชรบูรณ์	สำนักปลัด															
๓	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางบกและทางน้ำช่วงเทศกาลสงกรานต์ เช่น ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต่อจ่ายเพื่อการดำเนินงานบรรเทาสาธารณภัย ประสงค์	๑๐,๐๐๐	ในเขตพื้นที่ ทต.เพชรบูรณ์	สำนักปลัด															

